

เกษียณราชการ จะส่งเงิน สหกรณ์อย่างไร?

เพื่อให้สมาชิกผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้มีการเตรียมตัว เพื่อดำเนินธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีปัญหาการขาดส่งค่าหุ้นหรือค่างวดการชำระหนี้ หรือแม้แต่ความเข้าใจผิดเรื่องสภาพของการเป็นสมาชิกผู้กู้เงิน และการเป็นผู้ค้ำประกัน ผู้ฝากเงิน จึงขอประชาสัมพันธ์ดังนี้

1. สถานภาพการเป็นสมาชิก ผู้เกษียณฯ สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต่อไปได้ เพื่อการสื่อสารสหกรณ์ฯ ให้ยืนยันที่อยู่ที่จะใช้ติดต่อกับสหกรณ์ เบอร์โทรศัพท์, E-mail address , ID Line
2. สถานภาพของการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ยังคงได้สิทธิการเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเงินกู้ฉบับเดิม และเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเงินกู้ หลังเกษียณได้
3. สถานภาพของการเป็นผู้กู้ กรณีเกษียณรับเงินบำนาญสามารถกู้ยืมได้ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของเงินรายได้ และมีระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ได้ไม่เกินอายุตัว 75 ปี

กรณีเกษียณรับเงินบำนาญ ได้สิทธิกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากเป็นหลักประกันการกู้ได้ถึงร้อยละ 90 และการชำระหนี้เงินกู้ทำได้โดยแจ้งให้สหกรณ์ฯ ส่งผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของท่าน

4. การชำระค่าหุ้นหรือชำระหนี้เงินกู้ช่วงรอยต่อหลังเกษียณ สหกรณ์จะส่งหักจากเงินบำนาญในเดือนตุลาคม กรณีที่ส่งหักเงินบำนาญไม่ได้ จะต้องชำระเงินต่าง ๆ ให้สหกรณ์ฯ ด้วยตนเองก่อน ไปพลางก่อนจนกว่าจะสามารถหักเงินบำนาญได้ การขาดชำระค่าหุ้นหรือขาดการชำระหนี้เงินกู้เกินกว่า 2 เดือนติดต่อกัน สมาชิกอาจจะขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และเสียโอกาสในการขอรับเงินเฉลี่ยคืน

การชำระค่าหุ้นหรือชำระหนี้เงินกู้ สมาชิกต้องชำระเงินภายในสิ้นเดือนเริ่มจากสิ้นเดือนตุลาคม การโอนเงินอาจชำระด้วยตนเองหรือทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินในบัญชีเงินฝากของท่านหรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 450-1-19704-8 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด บัญชีประเภทออมทรัพย์ แล้วแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือใช้แบบ Bill payment ของสหกรณ์ฯ โอนเงินที่ธนาคารกรุงไทย กรณีนี้สมาชิกไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้สหกรณ์

สหกรณ์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสให้บริการท่านด้วยดีตลอดไป เพื่อความสุขที่ยั่งยืนในวัยเกษียณ และขอขอบคุณในไมตรีที่ท่านสมาชิกมีต่อสหกรณ์ฯ ตลอดมา



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด
โทรศัพท์ 042-249407 และ 042-211561 โทรสาร ต่อ 108
เงินฝาก ต่อ 101 สินเชื่อ ต่อ 102,103,104 สมาคมฯ ต่อ 106

